

ชื่อผลิตภัณฑ์	 บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
ประเภทผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเองผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	ไม่มีขั้นต่ำ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> วงเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	2 ครั้ง/ปี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น เปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้า เปิดบัญชีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.00 น. ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่สามารถถอนเงินผ่านสาขาธนาคารได้ สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยจำนวนเงินและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางบริการ
ค่าธรรมเนียมบัญชี	50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ช่องทางในการติดต่อ	บิวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขตข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings เป็นบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามผ่านบิวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเงื่อนไขที่สำคัญต่างๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร